



دفتر مقام معظم رهبری
The Islamic Consultative Assembly

ผู้นำการปฏิวัติอิสลามเข้ารับผ่าตัดเล็กเมื่อเช้าวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา - 12 /Sep/ 2014

หลังจากที่ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามเข้ารับผ่าตัดเล็กเมื่อเช้าวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา ดร. มูรอนดี หัวหน้าทีมแพทย์ของท่านผู้นำสูงสุด ได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลของการผ่าตัดเล็ก (ต่อมลูกหมาก) ว่าเป็นที่น่าพอใจมาก โดยกล่าวว่า การผ่าตัดครั้งนี้ปราศจากการใช้ยาสลบแต่อย่างใด เพียงแค่ฉีดยาชาส่วนที่ทำการผ่าตัดเท่านั้น ซึ่งสุขภาพร่างกายโดยรวมของท่านผู้นำสูงสุดปรกติและแข็งแรงดี

ดร. มูรอนดี กล่าวเสริมว่า การผ่าตัดต่อมลูกหมากสำหรับผู้สูงอายุ และคนกลางวัยนั้น เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งในหลายๆกรณีต้องมีการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจากต่อมลูกหมาก

ดร. มูรอนดี กล่าวเสริมว่า ภาวะแทรกซ้อนนี้เกิดขึ้นกับท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามเป็นระยะหนึ่งมาแล้ว และความเห็นของทีมแพทย์ คือ ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการผ่าตัด และท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามก็ปฏิบัติตามการรักษาของคณะแพทย์

หัวหน้าทีมแพทย์ของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามเปิดเผยการดำเนินขั้นตอนของการผ่าตัดว่า การผ่าตัดดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเช้า โดยใช้เวลาในการผ่าตัดไม่เกินครึ่งชั่วโมง ได้มีการฉีดยาชาส่วนที่ทำการผ่าตัด ปราศจากการใช้ยาสลบ และในการดำเนินการนั้นไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆเกิดขึ้น

เขากล่าวเสริมว่า ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามรู้สึกตัวทุกอย่างในระหว่างการผ่าตัด และได้มีการสนทนาอีกด้วย ซึ่งตอนนี้ท่านผู้นำสูงสุดอยู่ในสภาพร่างกายที่ดี น่าพอใจ และขอรับรองให้กระผมแจ่มแจ้งกับพี่น้องประชาชนว่า ท่านปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงดี

ดร. มูรอนดี เปิดเผย กรณีการเข้ารับการผ่าตัดของท่านผู้นำสูงสุดในโรงพยาบาลของรัฐว่า ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ย้ำว่า ไม่ปรารถนาที่จะรบกวนคนใช้ท่านอื่นๆ ด้วยเหตุนี้จึงเข้ารับการผ่าตัดในช่วงเช้าตรู่

ดร. มูรอนดี ได้ตอบคำถามกรณีการพักฟื้นที่โรงพยาบาลของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ว่า โดยปรกติการดูแลผู้ป่วยทุกรายหลังได้รับการผ่าตัด จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3-5 วัน และสำหรับท่านผู้นำก็เช่นเดียวกัน



เขากล่าวเสริมว่า ภายหลังจากกลับบ้านแล้วก็เหมือนกับผู้ป่วยทุกราย ที่จะต้องอยู่ในช่วงการพักฟื้นต่อ
และมีข้อจำกัดภายหลังจากการผ่าตัดบางอย่างในแง่ของภาระการงาน
ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดจะมุ่งมั่นทำงานหนักอย่างแท้จริงมาตลอด
ทำให้ช่วงระยะหลายสัปดาห์นี้ต้องลดภารกิจที่หนักและบางภารกิจบางอย่างก็จำเป็นต้องตัดออกไป
ทว่าความตั้งใจของท่านนั้น ปรารถนาให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ววัน

หัวหน้าทีมแพทย์ของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาลในการผ่าตัด
และขอบคุณ พี่น้องประชาชนชาวอิหร่านที่ขอความช่วยเหลืออย่างบริสุทธิ์ใจให้ท่านผู้นำการปฏิวัติมีสุขภาพลาอน
ามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง